

หลักสูตร MBA พานักศึกษาเปิดประสบการณ์เรียนรู้ ธุรกิจจริง ที่ ซีพี แรม และ คิง เพาเวอร์



หลักสูตร MBA สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดประสบการณ์เรียนรู้จากห้องเรียนสู่โลกธุรกิจจริงให้กับนักศึกษา ป.โท ณ บริษัท ซีพี แรม จำกัด (ศูนย์นวัตกรรมซีพีแรมและโรงงานชลบุรี) และ คิง เพาเวอร์ ศรีวารี คอมเพล็กซ์ โดยให้นักศึกษาได้เข้าไปดูศูนย์นวัตกรรมอาหารแห่งแรกของประเทศไทยและยังเป็นโรงงานผลิตอาหารที่ทันสมัยที่สุดด้วยระบบ Process Innovation ซึ่งประกอบไปด้วยนวัตกรรมมากมาย อาทิ ห้องนิเทศการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาตามยุคสมัยของ ซีพี แรม ห้องแสดงนวัตกรรมที่ทางบริษัทคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาผ่านการได้รับรางวัลจากประเทศต่างๆ ห้องประชุมแบบ Real Time ติดต่อด้านภาพและเสียงที่ไปได้ทั่วโลก ห้อง Smart Portal ผู้บริหารและพนักงานสามารถดูข้อมูลได้แบบ Real Time ห้อง Digital Signage ที่ใช้ในการสื่อสารแบ่งปันความรู้ให้กับพนักงาน ห้องประสบการณ์ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าที่มาเยี่ยมชมโรงงานได้ชิมสินค้าใหม่ได้ที่ห้องนี้ นอกจากนี้ยังมีห้องออกแบบสินค้า ห้องครัวทดลองเพื่อเห็นขั้นตอนการผลิต ข้าวกล่อง ซาลาเปา ขนมจีบ รวมถึงยังมีห้อง SMART Office ที่พนักงานสามารถนั่งทำงานตรงไหนก็ได้ ทำให้บริษัท ซีพี แรม จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้วยนวัตกรรม

ต่อด้วยอีกหนึ่งสถานที่ดูงานที่ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีอากรชั้นนำของโลก ณ คิง เพาเวอร์ ศรีวารี คอมเพล็กซ์ โดยนักศึกษาได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับสินค้าปลอดภาษี การนำสินค้าเข้ามาวางขายในคิงเพาเวอร์ การสั่งซื้อสินค้าปลอดภาษี รวมถึงแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ โดยธุรกิจของคิงเพาเวอร์ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าปลอดอากร ร้านค้าปลอดอากร ภัตตาคารรามายณะ โรงละครอักษรา โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ คิง เพาเวอร์ กิจกรรมร่วมค้าเอเชียนฟุตบอลอินเวสต์เมนต์ เจ้าของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี หลังจากรับฟังบรรยายเสร็จนักศึกษาก็แยกย้ายกันไปช้อปปิ้งและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

จากการศึกษาดูงานนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการศึกษาดูงานที่ทางหลักสูตร MBA จัดขึ้นในทุกๆภาคการเรียนให้กับนักศึกษา เพื่อต่อยอดความเป็น Practice for REAL การเรียนที่เน้นกรณีศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจริง (REAL Cases) เรียนรู้กับมืออาชีพตัวจริง (REAL Professionals) ประยุกต์ใช้และสร้างธุรกิจได้จริง (REAL Business Application) ของหลักสูตร MBA สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สามารถคลิกดูรายละเอียดหลักสูตรและภาพกิจกรรมอื่นๆ ได้ที่ <http://mba.pim.ac.th>, <https://www.facebook.com/mbapanyapiwat/> หรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่ 02-832-0471, 02-832-0416 อีเมล mba@pim.ac.th